

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

tập thể cấp huyện, đặc biệt tăng cường tuyên truyền hơn nữa về vai trò, ý nghĩa của kinh tế tập thể để thay đổi nhận thức của các cấp, các ngành, người dân. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ hỗ trợ Thái Bình xây dựng 5 mô hình liên kết tại 5 HTX trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và tiếp thu những ý kiến đóng góp, kiến nghị của Đoàn công tác. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục dành

sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa trong phát triển kinh tế tập thể của Thái Bình, đặc biệt trong công tác đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý; thường xuyên cung cấp thông tin, giới thiệu những mô hình hay; tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại để giới thiệu, quảng bá và hợp tác, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của HTX.

Sáng ngày 13/3, UBND tỉnh họp nghe Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo quy hoạch khu công nghiệp - đô thị

thương mại dịch vụ Xuân Hải (Thái Thụy). Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã báo cáo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp - đô thị thương mại dịch vụ Xuân Hải với quy mô 310,59ha. Theo đó, phương án quy hoạch đề xuất gồm khu công nghiệp 200ha, khu đô thị thương mại dịch vụ 80ha, khu công nghiệp làng nghề 30,59ha. Đây là khu công nghiệp đa ngành, chủ yếu là công nghiệp chế biến, chế tạo có tính chất công nghiệp công nghệ kỹ thuật cao, công nghiệp ít ô nhiễm; khu đô thị gồm các

loại hình nhà ở, công cộng, trường học, công viên cây xanh và khu dịch vụ làng nghề cung cấp các dịch vụ toàn diện cho nhu cầu về sản xuất, chế biến của dân cư địa phương.

Cũng tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã trình bày các phương án điều chỉnh khu công nghiệp - đô thị thương mại dịch vụ Xuân Hải theo hướng quy hoạch sử dụng đất để bảo đảm diện tích đất rừng phòng hộ ven biển chuyển sang xây dựng công trình hạ tầng nhất và thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn giữ nguyên quy hoạch cũ đã đề xuất nhưng phải phân kỳ đầu tư theo nhiều giai đoạn

từ nay tới năm 2020 và từ năm 2020 trở đi. Lưu ý khi thực hiện dự án phải bảo đảm nguyên tắc dân cư sung túc hơn, có điều kiện văn hóa xã hội cao hơn và bảo đảm kết nối phù hợp với quy hoạch chung của thị trấn Diêm Điền nâng cấp thành đô thị loại IV. Đơn vị tư vấn cần cập nhật thể hiện trên bản vẽ trường học, khu giải trí, thể thao, khu nhà ở để người dân nắm bắt những lợi thế của dự án và bổ sung thêm chợ thủy sản trong khu công nghiệp.

Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị liên quan tiến hành trích đo, trích lục làm các thủ tục lên đơn giá để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất.

HƯỚNG TỚI ĐÔ THỊ...

(Tiếp theo trang 1)

Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn quy hoạch làm rõ thêm một số thông tin Hội đồng thẩm định quan tâm, trong đó có quy hoạch khu đô thị thông minh, quy hoạch sử dụng đất.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định đóng góp ý kiến bằng văn bản, gửi về Sở Xây dựng tập hợp. Giao đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định. Sở Xây dựng thẩm định, xin ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

100% thành viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp đã nhất trí thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiêu chí đô thị loại I bằng hình thức bỏ phiếu kín làm căn cứ để hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

KIỂM TRA TUYỂN ĐỀ BIỂN...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 13/3, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tuyển đề biển tại hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải.

Thái Bình hiện có 4 tuyến đề biển với tổng chiều dài 71km, trong đó 54km trực diện với biển. Những năm gần đây, hệ thống đề biển trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư, nâng cấp hoàn thiện, bảo đảm công tác phòng, chống lụt, bão. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, một số đoạn đã bị xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống lụt, bão và việc đi lại của người dân.

Sau khi kiểm tra tuyển đề biển số 7, 8 qua địa phận huyện Thái Thụy và tuyển đề biển số 5, 6 qua địa phận huyện Tiền Hải, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương khẩn trương kiểm tra, đánh giá chất lượng đề, kê, cống và phân loại các trọng điểm xung yếu để xây dựng phương án tu bổ, sửa chữa. Đối với những đoạn đã hư hỏng, xuống cấp cần được ghi hình lại hiện trạng. Trên cơ sở đó, lập dự toán, kế hoạch, phương án sửa chữa để trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. Việc duy tu, sửa chữa phải được thực hiện xong trước mùa mưa bão năm 2018 để tránh tình trạng hư hỏng cục bộ.

Kiểm tra cống số 7, đoạn qua địa phận xã Nam Phú (Tiền Hải), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẩn trương xây dựng phương án nạo vét luồng lạch, tạo thuận lợi cho các phương tiện của ngư dân các xã phía Nam huyện Tiền Hải và huyện Kiến Xương vào tránh, trú bão. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện chõng quá tải trọng. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xuống cấp của đề biển thời gian qua.

PHẠM HÙNG

VŨ THƯ

Quán triệt, triển khai tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và học tập chuyên đề năm 2018

Sáng ngày 13/3, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và các địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản như: một số nét khái quát về phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh; gợi ý một số giải pháp để đội ngũ cán bộ huyện, cơ sở triển khai, thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018.

Sau hội nghị quán triệt tại huyện, Huyện ủy Vũ Thư chỉ đạo 100% các địa phương, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể xây dựng kế hoạch, triển khai, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, hoàn thành trước ngày 15/4/2018; phát động mỗi người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký làm theo Bác ít nhất 1 nội dung cụ thể gắn với cương vị, nhiệm vụ của mình.

QUỲNH LƯU

Phát triển phân bón hữu cơ vi sinh



Mỗi năm, toàn tỉnh sử dụng từ 120.000 - 130.000 tấn phân bón.

Đó là nội dung chính tại hội nghị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại ALFA Việt Nam thuộc Tập đoàn ALFA GROUP NEW ZEALAND tổ chức sáng ngày 13/3.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình bày báo cáo thực trạng sử dụng, quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mỗi năm Thái Bình gieo trồng khoảng 200.000ha cây trồng các loại, sử dụng từ 120.000 - 130.000 tấn phân bón, chủ yếu là phân vô cơ. Để hướng tới một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững, những giải pháp, chính sách khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh trong thời gian tới cũng được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại hội nghị.

Các đại biểu cũng nghe đại diện Công ty Cổ phần Thương mại ALFA Việt Nam giới thiệu về Tập đoàn ALFA GROUP NEW ZEALAND, các sản phẩm phân bón vi sinh của Tập đoàn đối với cây trồng, hiệu quả đối với đất, lợi ích cho môi trường cũng như lợi ích kinh tế của người sử dụng; đóng góp ý kiến để phát triển phân bón hữu cơ trong thời gian tới.

LƯU NGÀN

ĐỒNG HƯNG

Gần 100 đoàn viên ưu tú, quần chúng tích cực được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Sáng ngày 13/3, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đồng Hưng khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 100 đoàn viên ưu tú, quần chúng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và cơ sở trong huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền giảng các chuyên đề: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội

dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phần đầu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua bồi dưỡng, mỗi học viên vận dụng vào thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị, địa phương; ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; tích cực phấn đấu để sớm được xem xét kết nạp vào Đảng.

THU HIỀN

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Vì sự hài lòng của người dân

Với cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, công nghệ hiện đại, đội ngũ cán bộ, nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, thời gian qua, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.



Hoạt động giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo đồng chí Phạm Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh: Hiện nay có 1.086 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 20 sở, ngành và cơ quan trung ương đóng tại địa phương thực hiện giao dịch tại Trung tâm. Để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, năm 2017, Trung tâm đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành thực hiện việc rà soát danh mục các TTHC để cắt giảm các thủ tục không còn phù hợp, cắt giảm thành phần hồ sơ và cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC. Đến nay, số lượng thủ tục được các sở, ban, ngành rà soát cắt giảm là 137, chiếm 13,02%; thời gian giải quyết

TTHC đã được các sở, ban, ngành cắt giảm bình quân 35% so với quy định của nhà nước, trong đó một số thủ tục đã rút ngắn thời gian trên 50%. Các tổ chức, công dân đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, lịch sự, mỗi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. Hồ sơ nộp tại Trung tâm được cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp nhận, nhận viên theo quy trình quy định, bảo đảm hồ sơ được tiếp nhận có đầy đủ các thông tin, đủ điều kiện để các sở, ban, ngành thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định. Vì vậy, số lượng hồ sơ trả lại Trung tâm do không đủ thành phần hồ sơ theo quy định rất ít. Việc luân chuyển các hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm đã được các cơ

quan, đơn vị cử người chuyển 2 lần/ngày về các cơ quan, đơn vị để giải quyết kịp thời. Đối với các TTHC liên thông, việc luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan được thực hiện ngay tại Trung tâm do cán bộ, nhân viên tại Trung tâm của các cơ quan và liên quan đến TTHC đã thực hiện, do đó giảm rất nhiều thời gian luân chuyển hồ sơ và tạo ra một quy trình khép kín trong giải quyết hồ sơ.

Bên cạnh đó, việc giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết TTHC được Trung tâm thực hiện liên tục để nắm bắt kết quả xử lý các thủ tục; đồng thời, bảo đảm việc giải quyết các thủ tục đúng tiến độ và thời hạn trả kết quả. Năm 2017, Trung tâm đã giải quyết 49.120 hồ sơ, trong

Anh Trịnh Công Phúc, Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết kế đầu tư, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình

Tôi thường xuyên đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để giải quyết các TTHC liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Lần nào tới Trung tâm tôi đều được cán bộ Trung tâm hướng dẫn rất nhiệt tình, trách nhiệm. Kết quả giải quyết hồ sơ tôi nhận được thường là đúng ngày hẹn, đôi khi là sớm hơn. Nhìn chung tôi rất hài lòng.

Anh Bùi Mạnh Cường, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình

Đây là lần đầu tiên tôi đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh để làm lại giấy phép lái xe. Tới đây, tôi được cán bộ Trung tâm tận tình hướng dẫn, giúp đỡ vì vậy các bước hoàn thiện hồ sơ không gặp phải khó khăn gì và không mất nhiều thời gian. Tôi rất hài lòng với sự phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp ở đây. So với trước đây, việc giải quyết TTHC thuận lợi hơn rất nhiều.

Đồng chí Nguyễn Văn Bách, cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng

Hiện tại, Sở Xây dựng đưa ra giải quyết tại Trung tâm 36/36 TTHC, trong đó thủ tục đến giải quyết chủ yếu là cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân và tổ chức. Trung bình một ngày chúng tôi tiếp nhận trên 10 hồ sơ. Sau khi tiếp nhận, chúng tôi tiến hành thẩm định sơ bộ hồ sơ theo quy trình quy định để bảo đảm hồ sơ tiếp nhận có đầy đủ thông tin, đủ điều kiện để Sở thụ lý, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

đó số hồ sơ giải quyết trước thời hạn đạt 35,84%; hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 64,08%; hồ sơ giải quyết quá hạn chỉ có 0,08%. Đối với hồ sơ quá hạn, Trung tâm yêu cầu cán bộ, nhân viên của cơ quan giải quyết làm rõ nguyên nhân và thông báo, giải thích kịp thời đến tổ chức, cá nhân nên không xảy ra trường hợp thắc mắc, khiếu nại. Trong năm 2017, Trung tâm đã tổ chức thi điểm việc trả kết quả và thu phí, lệ phí tập trung đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ. Việc thi điểm trả kết quả và thu phí, lệ phí tập trung bước đầu đã mang

lại hiệu quả nhất định, được các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết đánh giá tích cực. Để nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân đến giao dịch, Trung tâm thường xuyên quán triệt toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn phát huy năng lực, phẩm chất, thực hiện nghiêm túc kỷ luật hành chính, văn minh, văn hóa công sở. Sự hài lòng của tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại Trung tâm vì vậy ngày càng tăng. Theo đánh giá mức độ hài lòng của người dân đến giao dịch tại Trung tâm thông qua phiếu khảo sát năm 2017: có 57,2% số phiếu đánh giá mức độ rất hài lòng; 42% đánh giá mức độ hài lòng; mức độ chưa hài lòng chiếm 0,8%.

ĐÀO QUYÊN

60 NĂM THÀNH LẬP...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Thái Bình đạt được trong 60 năm qua. Đồng chí yêu cầu Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng chiếu phim phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân; chú trọng thực hiện chiếu phim và quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Thái Bình; tăng cường bộ sưu tập các tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng, nghệ thuật; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

Nhân dịp này, 12 cá nhân được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 1 tập thể, 4 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 3 cá nhân được nhận giấy khen của Cục Điện ảnh; 4 tập thể, 4 cá nhân nhận giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

của người bệnh. Theo cách tính điểm của bộ tiêu chí, năm 2017, điểm trung bình các tiêu chí của các bệnh viện trong tỉnh đạt 2,79 điểm, tăng so với năm 2016. Nhiều bệnh viện có số tiêu chí và điểm trung bình đạt cao như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ. Song cũng còn nhiều bệnh viện còn có nhiều tiêu chí đạt mức thấp 1, 2 điểm... Hội nghị đã đánh giá mặt mạnh, mặt yếu trong tổ chức thực hiện các tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đồng thời thảo luận, chỉ ra những biện pháp khắc phục.

Năm 2018, lãnh đạo ngành Y tế yêu cầu các bệnh viện trong tỉnh đẩy mạnh triển khai hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện, tiến tới không còn tiêu chí mức 1, giữ vững và nâng cao hiệu quả các tiêu chí đã đạt điểm cao để ngày càng có nhiều bệnh viện có các tiêu chí đạt mức điểm 4, 5.

Về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018 - 2020 của ngành Y tế Thái Bình, đại diện Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện cần vào cuộc triển khai quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và phục vụ khám chữa bệnh. Trong đó, chú trọng triển khai phần mềm bệnh án điện tử, ứng dụng tele thông minh tại tất cả các bệnh viện. Xây dựng phần mềm tin học hóa tất cả hoạt động của trạm y tế xã, triển khai thống kê y tế điện tử theo lộ trình của Bộ Y tế. Toàn ngành cần đẩy mạnh hoạt động chăm sóc y tế từ xa, tập trung vào công tác hội chẩn và chuyển giao kỹ thuật trực tuyến, hướng tới hiện đại hóa tất cả các khâu, bảo đảm nâng cao chất lượng bệnh viện và chất lượng phục vụ người bệnh.

Hơn 28.000 lượt học sinh con hộ nghèo được miễn, giảm học phí

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính, trong năm 2017, toàn tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho con hộ nghèo trong học tập như miễn, giảm học phí cho 28.114 lượt học sinh với kinh phí hơn 17,3 tỷ đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho 17.994 lượt học sinh với kinh phí hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng; hỗ trợ tiền ăn trưa cho 8.053 trẻ em từ 3 - 5 tuổi học mầm non với kinh phí hỗ trợ trên 3,9 tỷ đồng. Qua đó, bảo đảm cho con của hộ nghèo có điều kiện cần thiết, tối thiểu trong học tập, đào tạo, tạo điều kiện cho con hộ nghèo được tiếp cận với đào tạo nghề.

NGUYỄN CƯỜNG